



บันทึกข้อความ

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขที่รับ ๑๕๐๒
วันที่ ๕ ก.ค. ๖๒
เวลา ๑๐.๓๐

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน โทร. ๒๑๘๙

ที่ กษ ๐๘๓๗.๐๒/ ๕๖๒

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาที่ดิน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม”

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

ตามที่ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า นางสาวอมรรัตน์ สระเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางชลิดา เพ็ชรสิงห์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาที่ดิน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” วันที่ ๑๒, ๒๔ มิถุนายน และ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นั้น

สรุปสาระสำคัญในการอบรม

กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า และ ภาชนะใส่อาหาร และเครื่องดื่มทดแทนถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปดำเนินการนำกลับมาแปรรูปใหม่ (recycle) และบางส่วนนำมาใช้ผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและ ขจัดกลิ่นเหม็น โดยได้ให้มีการยกขยะออกเป็น ๔ กลุ่มดังต่อไปนี้

๑. ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว ได้แก่ เศษอาหารต่างๆ เพื่อจะนำไปผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น ในที่นี้ไม่ให้รวมถึงใบตอง ก้านผักที่มีความแข็ง ดอกไม้ เมล็ดผลไม้เนื่องจากจะย่อยสลายได้ช้า และควรมีการสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น

๒. ขยะรีไซเคิล คือ ขยะบรรจุภัณฑ์ วัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ได้แก่ กระดาษที่ไม่มีการเคลือบมัน ไม่มีการฉีก กระจกเครื่องดื่มอลูมิเนียม ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่องเครื่องดื่ม UHT ซึ่งต้องทำความสะอาด และไม่มีของเหลวตกค้าง

๓. ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกรมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ทำให้เกิดการระคายเคือง หรืออาจทำอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมได้ ได้แก่ แก้วแตก หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารพิษและน้ำยาทำความสะอาดกระป๋องสี กระจกสเปรย์ แบตเตอรี่ กรุงเทพมหานคร กำจัดต่อไป

๔. ขยะทั่วไป ได้แก่ ขยะชนิดอื่นนอกเหนือจาก ๓ ชนิดแรก เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม อลูมิเนียมห่ออาหาร โดยขยะกลุ่มนี้จะนำส่งให้กรุงเทพมหานครกำจัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.กนผ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ แจ้งเพียร)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

(นางสาวอมรรัตน์ สระเพชร)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

(นายสมศักดิ์ สุขจันทร์)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

๐๘๓๗/๐๒. ๕๖๒
๕ ก.ค. ๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจรรยาธรรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๑๓๘๗
ที่ กษ ๐๘๐๒/ ๑๒๓๗ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาที่ดิน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม”

เรียน ผอ.กอง/สำนัก ส่วนกลาง

ด้วยกรมฯ เห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการ “จิตอาสาพัฒนาที่ดิน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม ความพอเพียงและจิตอาสา ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ช่วงเวลาจัดกิจกรรมระหว่าง ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๒) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๓) เพื่อให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีจิตอาสาพัฒนาที่ดิน ๔) เพื่อให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินทราบกระบวนการผลิตและการใช้สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิน ๓ ชั่วโมง (๒ ครั้ง) ขึ้นไป สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาความรู้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ ๑ เรื่อง

ในกรณีนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาที่ดิน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ “จิตอาสาพัฒนาที่ดิน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของแต่ละกอง/สำนัก ตามเอกสารแนบ ๑ และขอความร่วมมือให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของแต่ละกอง/สำนัก ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้าก่อนกำหนดวันเข้าร่วมกิจกรรมในแผนการปฏิบัติงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน โดยส่งแบบฟอร์ม LDD Volunteer ๐๑ มายังกลุ่มงานคุ้มครองจรรยาธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ทาง E-mail : pscd_9@ldd.go.th ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางปวีณา แสงเดือน)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่